

## CHAYO รุกหนี 6 หมื่นล. เล็งไตรมาส 3 พอร์ตแดง

CHAYO ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารช่วยเหลือประชาชนสู้โควิด-19

การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร บจ. ประจำวันที่ 8 ก.ค.2564



ดูข้อมูลบริษัท

ทันหุ้น – CHAYO คิลซื้อหนี้ด้วยคุณภาพกับสถาบันการเงินกว่า 6 หมื่นล้านบาท คาดไตรมาส 3/2564 บุกเข้าพอร์ตไม่น้อยกว่า 3 พันล้านบาท คาดใช้เงินราว 1 พันล้านบาท มองครึ่งหลังปีไม่มีหุ้นหนี้เสียในระบบพุ่ง 5.5-6 แสนล้านบาท รับธุรกิจกัญชงล่าช้า คาดหวังปลายปีได้ความชัดเจน

นายสุชนันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการยื่นเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันกับทางสถาบันการเงินในประเทศ มูลค่ารวมมากกว่า 60,000 ล้านบาท คาดว่าภายในไตรมาส 3/2564 จะได้ซื้อสรุปการซื้อหนี้ใหม่เข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่มไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ที่คาดว่าจะซื้อสรุปเข้ามาเพิ่มมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

และคาดว่าจะทยอยได้ซื้อสรุปการรับซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่มเติมในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดว่าใช้เงินลงทุนในไตรมาส 3/2564 ประมาณ 1,000 ล้านบาท จากเงินลงทุนในปีที่คงเหลือในมือประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของหนี้เสียจะถูกแบ่งไปใช้ในไตรมาส 4/2564 อย่างไรก็ดีมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจะมากกว่าเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก และคาดว่ามูลค่าการซื้อขายจะสูงที่สุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

### \*CHAYO วางงบลงทุนพันล.

ส่วนบริษัทร่วมทุน "บริษัท ซีพี เจวี จำกัด" (Chayo JV) ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 55% ของหุ้นทั้งหมด ปัจจุบันได้เดินหน้าเข้าเจรจากับทางสถาบันเพื่อรับซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ โดยจะมุ่งเน้นในส่วนของบริษัทที่มีหลักประกันเป็นหลัก เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป ซึ่งในปี Chayo JV ได้วางงบลงทุนไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท แบ่งการใช้เงินลงทุนเฉลี่ยไตรมาสละ 500 ล้านบาท

โดยต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณหนี้เสีย (NPL) ในระบบมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงที่เลวของปีนี้โอกาสที่จะเห็นหนี้เสียในระบบเพิ่มสูงถึง 5.5-6 แสนล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อว่าสถาบันการเงินจะทยอยขายหนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คงต้องเฝ้าติดตามมาตรการการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปว่าจะปรับระดับการช่วยเหลือลูกหนี้มากน้อยอย่างไร

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2564 เชื่อว่าจะยังคงเห็นภาพการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารในพอร์ตได้แล้วกว่า 2,400 ล้านบาท แบ่งเป็นมีหลักประกัน 900 ล้านบาท และไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ใช้เงินไปรวม 500 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าค้างชำระปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็นหนี้ไม่มีหลักประกัน 51,000 ล้านบาท และมีหลักประกัน 19,000 ล้านบาท

### \*เจรจาขาย NPA

พร้อมกันนี้ บริษัทยังคงมีสินทรัพย์ที่มีหลักประกันพร้อมขาย (NPA) อยู่ในมืออีกจำนวนมาก และมีที่ดิน 3-4 แปลง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าทั้งในและนอกตลาด ประมาณ 3-4 ราย คาดว่าไม่เกินไตรมาส 3/2564 จะได้ซื้อสรุปไม่น้อยกว่า 1 คิล มูลค่าต่อคิลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยหากว่าการเจรจาเป็นผลสำเร็จจะช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ในด้านการลงทุนส่วนต้นน้ำและปลายน้ำของกรมผลิตกัญชงนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยในขณะนี้บริษัทได้มีการเตรียมพร้อมแล้วทั้งที่ดินในการเพาะปลูก เงินลงทุน รวมถึงการวางแผนพัฒนา และวิจัยสูตรต่างๆ รอเพียงกฎระเบียบที่ชัดเจนเท่านั้น ซึ่งก็มีความคาดหวังว่าไม่เกินไปปลายปี นี้จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่  
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก <https://qr.qo.page/link/US6SA>  
APP ทันหุ้น IOS คลิก <https://qr.qo.page/link/QJKTT>

**ลับเฉพาะเจาะหุ้น**

ICTช่วยค่าเน็ตนักเรียน ชูADVANC-DTACแกร่ง

ASอยู่บ้านเกมออนไลน์ หนุนบิโบายปีนี้โต30%

เคาะ GPSC

จับตา STARK-TTA

อย่าหลงระเหิงหุ้นเหล็ก TSTH-TMTผ่านจุดพัก

สมาชิก